



📄 กรมประมง...เดินหน้าโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ในปัจจุบันจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเสมอ ทะเลสาบสงขลาถือเป็นอีกท้องถิ่นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ที่แตกต่างจากอดีตค่อนข้างชัดเจน ในอดีตทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นรอบทะเลสาบสงขลาเมื่ออาชีพ ทำการเกษตรและประมงเป็นหลัก เรียกได้ว่าพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณทะเลสาบมาเป็นเวลานาน ในการดำรงชีวิต แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น สังคมรอบทะเลสาบสงขลาเข้าสู่ยุคของการแข่งขันประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดน้อยลงเป็นจำนวนมากความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ จางหายไปกับอดีต ดร.วิมล จันทโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากปัญหาดังกล่าวนี้ทางกรมประมง ได้จัดกิจกรรมฟาร์มทะเลหรือฟาร์มสัตว์น้ำโดยชุมชน ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมฟาร์มทะเลหรือฟาร์มสัตว์น้ำโดยชุมชนเป็นอีกกิจกรรมที่กรมประมงจัดทำขึ้น เพื่อใช้กำหนดเขตอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงรอบๆ ทะเลสาบสงขลาด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแต่ละปี แห่งละ 3 ล้านตัว อีกทั้งยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสต่างๆ ไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ล้านตัว เพื่อส่งเสริมให้พันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น การจัดอบรมกลุ่มประมงอาสาเพื่อช่วยดูแลสัตว์น้ำที่ปล่อยไปรวมถึงร่วมกันเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการจับสัตว์น้ำที่ไม่ได้ขนาด นอกจากนี้ทางกรมประมงยังได้สนับสนุนด้านวิชาการในการลงพื้นที่อบรมให้ประชาชนหรืออาสาสมัครเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงสร้างความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อให้ผลประโยชน์จากการค้าขาย ถึงมือชาวประมงอย่างแท้จริง กิจกรรมฟาร์มทะเลหรือฟาร์มสัตว์น้ำโดยชุมชนดำเนินการในบริเวณพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา ทั้ง 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายที่จังหวัดสงขลา 14 แห่ง จังหวัดพัทลุง 6 แห่ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง รวม 21 แห่ง/ปี และจากการสำรวจล่าสุดพบว่าตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบันนี้มีฟาร์มทะเลทั้งสิ้น 154 แห่ง แบ่งเป็นจังหวัดสงขลา 76 แห่ง จังหวัดพัทลุง 51 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 แห่ง ถือว่าผลตอบรับดีมากเนื่องจากฟาร์มทะเลหรือฟาร์มสัตว์น้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงสามารถเลิกเครื่องมือประมงที่ เช่น ไซหนังได้บางส่วน สามารถลดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลางอย่างได้ผลเนื่องจากมีแพปลาชุมชน อีกทั้งยังสร้างให้ประชาชนรอบทะเลสาบมีสำนึกรักทรัพยากรสัตว์น้ำมากขึ้นจากการที่ได้รับความรู้จากกรมประมง และจากการประเมินผลโดยเฉลี่ยของชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลาบริเวณ อ.สิงหนคร อ.สะทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ จ. สงขลา พบว่าฟาร์มทะเลชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ความยั่งยืนของโครงการอยู่ในระดับสูง จากการสำรวจผลการจับสัตว์น้ำโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพบว่าการจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 11,800 ตัน สูงกว่าปี 2538 ที่จับได้ 9,100 ตัน รายได้เฉลี่ยของชาวประมงประมาณ 10,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน โดยที่ผ่านมามีหลายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและยอมรับว่าโครงการนี้สามารถหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีไม่ต้องออกไปประกอบอาชีพไกลบ้าน ยกตัวอย่างเช่น แพปลาชุมชนบ้านคุดชูด แพปลาชุมชนเกาะหมาก ฟาร์มทะเลชุมชนบ้านศรีไชย ฟาร์มทะเลเกาะใหญ่ อธิบดีกรมประมง กล่าว การที่เราจะฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งนั้น...การปลูกจิตสำนึก และการเสริมสร้างความรักความผูกพันในทะเลสาบสงขลาให้กับลูกหลาน และผู้ใช้ประโยชน์ทุกคนเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าเรามีจิตสำนึกที่รู้จักดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำก็จะย้อนกลับมาดูแลเราทั้งในด้านการอุปโภคและบริโภค ดังเช่นโครงการดีๆ ของของกรมประมงโครงการนี้ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีอยู่อย่างยั่งยืนโดยชุมชน

📄 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 20/08/2555

ปิดหน้านี้

พิมพ์ข้อมูล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง